
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566 
วันที่ 15  สิงหาคม  2566   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
............................................. 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายดอเลาะ    เปาะแว ประธานสภาเทศบาล ดอเลาะ    เปาะแว 
2. นายมาหะมะ    สาโอะ รองประธานสภาเทศบาล มาหะมะ    สาโอะ 
3. นายมะรอมือลี    โล๊ะดิง สมาชิกสภาเทศบาล มะรอมือลี    โล๊ะดิง 
4. นางสาวสุไรยา สะอ ิ สมาชิกสภาเทศบาล สุไรยา สะอ ิ
5. นายยาเดช  เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล ยาเดช  เจะแต 
6. นายมะรอเซะ  มะแม สมาชิกสภาเทศบาล มะรอเซะ  มะแม 
7. นายซูรฮัน   มูซอ สมาชิกสภาเทศบาล ซูรฮัน   มูซอ 
8. นายมะตอลา    อารงค ์ สมาชิกสภาเทศบาล มะตอลา    อารงค ์
9. นายรอมือลี  อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล รอมือลี  อับดุลเลาะ 

10. นางแอเสาะ     สะน ิ สมาชิกสภาเทศบาล แอเสาะ     สะน ิ
11. นายอดุล ดอเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อดุล ดอเลาะ 

 
 
 

รายชื่อผูไ้มเ่ข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายราเสะ   ฮาแวโย สมาชิกสภาเทศบาล ราเสะ   ฮาแวโย 
 
รายชื่อผูบ้ริหารเข้าประชุม 

 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอาดิล       หะยีอีแต นายกเทศมนตร ี อาดิล       หะยีอีแต 
2. นายลุตฟ ี   หะยีอีแต รองนายกเทศมนตร ี ลุตฟี    หะยีอีแต 
4. นายอับดุลรอแม  ลามะทา เลขานายกเทศมนตร ี อับดุลรอแม  ลามะทา 
5. นายยุสรัน   นิสะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ยุสรัน   นิสะ 

 

รายชื่อเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายไพสิฐ   นรารกัษ ์ รองปลัดเทศบาล ไพสิฐ   นรารักษ ์
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายคัมภีร์          ดาแนแม ปลัดเทศบาล คัมภีร์          ดาแนแม 
2. นายอัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายอัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ 
3. นายแวอัดนัง      สะนุง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ นายแวอัดนัง      สะนุง 
4. นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา ผู้อำนวยการกองการศกึษา นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา 
5. นายอัซมิน      หะยีสาแล ผู้อำนวยการกองชา่ง นายอัซมิน      หะยีสาแล 
6. นางโสภิดา  ชัยทพิย ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางโสภิดา  ชัยทพิย ์
7. นายวาเหะ  อับดุลราซ ิ หัวหน้าสำนักปลัด วาเหะ  อับดุลราซิ 
8. นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร หน.ฝ่ายอำนวยการ นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร 
9. นางสาวมีนา สุวรรณขำ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีนา สุวรรณขำ 

10. นางสาวปามีลา  ฮาม ุ นิตกร ปามีลา  ฮาม ุ
11. นางสาวนิภาวด ี เลาะนะ ผช.จนง.ธุรการ นิภาวด ี เลาะนะ 
12. นางสาวต่วนนาซีรา  ต่วนหม๊ะ คนงาน ต่วนนาซีรา  ต่วนหม๊ะ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

   - เมื่อถึงเวลาประชุมและได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้มา
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 
ประจำป ี2566 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายดอเลาะ เปาะแว     - ไม่มี  - 
ประธานสภาเทศบาล  
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.   

นายดอเลาะ  เปาะแว -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ        
ประธานสภาเทศบาล เพื่อลงมติรับรอง  ขอเชิญครับ 
 

นายไพสิฐ นรารักษ ์ -ได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เลขานุการสภา             เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว - เมื่อที่ประชุมได้ฟังที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แล้วนั้น มีสมาชิก 

ท่านใดจะแก้ไขตัดทอนหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาดังกล่าว ขอเชิญครับ 
หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566  
ขอมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  - รับรอง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
นายดอเลาะ  เปาะแว - ในระเบียบนี้ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
มติที่ประชุม - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (ขั้นรับหลักการ)  

นายดอเลาะ  เปาะแว -ก่อนที่ผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล ให้เลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายให้
ประธานสภาเทศบาล ทราบดังนี้ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายไพสิฐ  นรารักษ์ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภา            ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  
 

                                ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
น ำ เส น อ ต่ อ ส ภ าท้ อ งถิ่ น ภ าย ใน วั น ที่ 15 สิ งห าค ม  แ ล ะต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 58 

                                  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในส่วน
ญัตติร่างงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดี่ยวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที
สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอการแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
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 ข้อ 49 ญัตติร่าง ข้อบัญญัติที่ภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง 
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่าง 
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เป็นผู้แปรญัตติจำต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติ 
           การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ให้การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
           ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา  
ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
            ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำ
ให้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมี
จำนวน สมาชิกท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

                                  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นมาใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ 
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

                                ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
   ใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

๑. ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้านเงินกู้ 
๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

                               ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
 ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด                                         

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่     
อยู่ในที่ประชุม  

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมได้ทราบ ข้อระเบียบและข้อกฎหมายแล้ว ต่อไปน้ี ขอเชิญผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล เสนอหลักการและเหตุผลขอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นหลักการ ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

 

 ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ของเทศบาลตำบลบาเจาะ 
1.ประมาณการรายรับ เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ประมาณรายรับไว้ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567 เป็นเงินทั้งสิ้น  81,200,000 บาท โดยแยกเป็น 

   1.1 หมวดภาษีอากร    ตั้งไว ้       325,000 บาท 
1.2 หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งไว ้       407,500 บาท 
1.3 หมวดรายได้จากทรพัย์สิน   ตั้งไว ้       511,000 บาท 
1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้           1,500 บาท 
1.5 หมวดรายได้จากทุน    ตั้งไว้           5,000 บาท 
1.6 หมวดภาษีจัดสรร    ตั้งไว้    37,750,000 บาท 
1.7 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   ตั้งไว ้  42,200,000 บาท 
 

2.ประมาณการรายจ่าย เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ประมาณรายรับไว้ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567 เป็นเงินทั้งสิ้น   81,200,000 บาท โดยแยกเป็น 

   2.1 รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ 16,385,405 บาท 
2.2 รายจ่ายงบบุคลากร    ตั้งไว้ 31,524,536 บาท 
2.3 รายจ่ายงบดำเนินการ   ตั้งไว้ 18,338,459 บาท 
2.4 รายจ่ายงบลงทุน    ตั้งไว้   8,325,600 บาท 
2.5 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   6,626,000 บาท 
 

ประมาณการรายรับงบเฉพาะการประปา ทั้งสิ้นจำนวน 1,567,500 บาท 
แยกเป็น 

   ประเภทรายรับค่าจำหน่ายน้ำประปา               จำนวน   250,000  บาท 
   ประเภทรายรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

              จำนวน 1,300,000 บาท 
   ประเภทรายรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร               จำนวน      15,000 บาท 
   ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด                 จำนวน           500 บาท 

ประเภทรายได้อื่นๆ                                           จำนวน        2,000 บาท 

งบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น    จำนวน 1,567,500 บาท 
   รายจา่ยงบกลาง         จำนวน     69,005 บาท 
   งบบุคลากร         จำนวน   858,840 บาท 
   งบดำเนินงาน                   จำนวน  562,855 บาท 

งบลงทุน                   จำนวน     76,800 บาท 
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เหตุผล 

 

  ในการตั้งงบประมาณการตั้งรายรับ และคำนวณตั้งจ่ายงบประมาณ     
การจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารได้พิจารณา 
ดำเนินการตั้งจ่ายไว้โดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  
เกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลทุกประการ 
โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัดบังเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 

ระเบียบ 
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว9076 ลงวันที ่17 มิถุนายน 2566เรื่องหลักเกณฑ์ 
การเขียนคำชี้แจงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

นายดอเลาะ เปาะแว -เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2567 ในวาระที่ 1 ตามที่ผู้บริหารได้เสนอไปนั้น         
   ไม่ทราบว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนลงมติที่จะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2567 ขอเชิญครับ /หากไม่มี  
    สมาชิกท่านใดจะอธิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2567 จึงขอปรึกษา ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า จะรับหลักการแห่งร่างเทศ
   บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้หรือไม่ ผมขอมติ
   ที่ประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
                               พ.ศ. 2567 
นายดอเลาะ เปาะแว -เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2567 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
                      ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ . 2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 )            
   พ.ศ. 2554 ข้อ 49 สภาเทศบาลจะต้องกำหนดระยะเวลา เสนอ การแปรญัตติ  
   ต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย การเสนอการแปรญัตติ ให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
   ระเบียบนี้ ดังนั้น จึงขอให้สภาแห่งนีก้ำหนดระยะเวลา เสนอการแปรญัตติขอเชิญครับ 

 

นายมะรอมือลี โล๊ะดิง -กำหนดระยะเวลาเสนอการแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566
สมาชิกสภาเทศบาล   
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นายดอเลาะ เปาะแว -เป็นอันว่า ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอการแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่   
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะในวัน

และเวลาราชการ ต่อไปนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ   
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น 
 ให้ทำเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ ดังนั้นผมขอนัด    
ประชุ มสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ สมั ยที่  3 ครั้ งที่  2 ประจำปี  2566             
 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลง
มติต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566        
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองยุทธศาสตร์) 

นายดอเลาะ เปาะแว -ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

    ตามที่เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานการบริการสาธารณะ 
   ของเทศบาลตำบลบาเจาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหาร 
   จัดการ จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2566 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 
 

      เหตุผล 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
จำนวน 4 รายการ  

 

โอนเพิ่ม   จำนวน   4   รายการ เป็นเงิน  156,000.00 บาท   
   1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                               ประเภทครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเจอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท 
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2.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป EOS R6 Mark II จำนวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 100,000 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้  

 - เซนเซอร์ CMOS แบบฟูลเฟรม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ลา้นพิกเซล 
       - บันทึกภาพเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่าระดับ 6K RAW ผ่าน HDMI , 4K 60p (จาก 6K Oversampling) 
  และ FHD 180p 
 - โฟกัสแบบคู่ 
       - ถ่ายภาพต่อเน่ืองสูงสุด 40 เฟรมต่อวินาที และระบบป้องกันภาพส่ันไหวสูงสุด 8 สต็อป 
     - บันทึกวดิีโอแบบ Full High Definition (FHD) 180p  
     - วิดีโอจากการบันทึกภาพเคล่ือนไหวท่ีความละเอียด 6K 60p 10-บิต แบบไฟล์ RAW 

- สามารถบันทึกโดยผา่น HDMI ไปยังอุปกรณ์บันทึกภายนอกทีร่องรับ ตัวอย่างเช่น 
จอมอนิเตอร์  

 - หน้าจอสัมผัส 3”1.62m-Dot 
 - หน่วยความจำแบบ Dual UHS-II 
 - เลนส์กล้องชนิด RF 24-105 mm f/4-7.1 IS STM 

 - มรีะบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Coordinated Control 
เป็นการทำงานผสานกันระหว่างระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง 3 ระบบ 
ได้แก่ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวแบบ 5 แกน 
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล  และระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิทัล
สำหรับการถ่ายภาพยนตร์  
- สามารถทำงานเป็นกล้องภายนอกหรือเว็บแคมได้โดยต่อสาย USB ที่รองรับ USB 
Video Class/USB Audio Class (UVC/UAC) 
เข้ากับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS 

 หมายเหตุ : เป็นการจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพความประหยัดและคุ้มค่า 
3.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน สำหรับพนกังานเทศบาล จำนวน 3 ตัวๆละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นเก้าอี้มีพนักพิง มีทา้วแขน ปรับสูงต่ำได ้
และขาเก้าอี้เป็นเหล็กมีล้อ  

 หมายเหตุ : เป็นการจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัดและคุ้มค่า 
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4.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตัวๆละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เป็นโต๊ะขนาดกวา้ง 80 ซม. ยาว 150 ซม. 
สูง 75 ซม. ม ี1 ลิ้นชกั 1 ตู้เก็บเอกสาร  
 หมายเหตุ : เป็นการจัดซือ้ตามราคาท้องตลาด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ 
ความประหยัดและคุ้มค่า 

     

   โอนลด   จำนวน   10 รายการ      เป็นเงิน 156,000 บาท 
   1. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบบุคลากร 
   เงินเดือนฝ่ายประจำ 
   เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับเพ่ิมตามวุฒิแก่พนักงานเทศบาลสามัญ คงเหลือ 331,070 บาท 
ขอโอนลดเป็นเงิน 21,070 บาท 
 

   2.งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
   งบบุคลากร 
   เงินเดือนฝ่ายประจำ 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับเพิ่มตามวุฒิแก่พนกังานจ้างคงเหลือ 142,130 บาท 
ขอโอนลดเป็นเงิน 16,276 บาท 
 

3. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบบุคลากร 
   เงินประจำตำแหน่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทสายบริหาร คงเหลือ 40,900 บาท 
ขอโอนลดเป็นเงิน 25,000 บาท 
 

4.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบบุคลากร 
   เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว เงิน พสร. และค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือ 
   จากเงินเดือน คงเหลือ 62,900 บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 18,860 บาท 
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5.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   ค่าตอบแทน 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ่ึงมีสิทธิตามระเบียบฯ คงเหลือ 5,600 บาท 
    ขอโอนลดเป็นเงิน 5,600 บาท 
 

6. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ารับรอง ค่าเล้ียงรับรอง งานตรวจงานเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
   ตั้งไว้ 31,083 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอโอนลดเป็นเงิน 13,583 บาท 
 

7. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   รายค่าบำรุงรกัษาซ่อมแซม 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซอ่มแซม 
   ทรัพย์สินอื่น คงเหลือ 7,600 ขอโอนลดเป็นเงิน 5,000 บาท 
 

8. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ คงเหลือ 32,611 
ขอโอนลดเป็นเงิน 25,611 บาท 

 

9. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการอบรมตัดต่อภาพ คลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายในโครงการ 
ได้แก่  ค่าที่พัก ค่าพาหนะ วัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ คงเหลือ 30,000 บาท 
ขอโอนลดเป็นเงิน 20,000 บาท 
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10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดำเนินงาน 
   วัสด ุ
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง ของวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ตั้งไว้ 5,000 บาท ยังไมม่ีการเบิกจ่าย ขอโอนลดเป็นเงิน 5,000 บาท 
หมายเหตุ งบประมาณในส่วนนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ตรวจสอบแล้ว 
สามารถโอนลดได้ เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจนสิ้นปีงบประมาณ  
 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาทอ้งถิ่น 

 

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล     
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีสมาชิกท่านใด  
   จะอภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย เพื่อได้อนุมัติ ขอเชิญครับ  
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  
 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
นายดอเลาะ เปาะแว -ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
ด้วยหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบาเจาะ 

มีความประสงค์ขอดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จำนวน 1 รายการ คือ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 36,000 บีทียู 
เคร่ืองละ 45,500 บาท จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 45,500 บาท    รายละเอียดครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลางกำหนด  
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เหตุผล 

 

             เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้สำหรับห้องกองยุทธศาสตร์ฯ 
ที่จะต่อเติมเพิ่ม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโครงการต่อเติมดงักล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้  จึงเห็น  
สมควรขออนุมัตขยายเวลาเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
 

ข้อระเบียบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 วรรคสอง 

 

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย เพื่อได้อนุมัติ ขอเชิญครับ  
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
นายดอเลาะ เปาะแว -ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

                  ด้วยกองการประปาเทศบาลตำบลบาเจาะ มีความประสงค์ขอโอนลดค่าครุภัณฑ์ 
การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖  
 

โอนลด 
 

-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 13,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องยนต์ 
เบนซินสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) สูบน้ำได้ 1000 ลติรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า   
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ เป็นไป 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ    
เหตุผลท่ีโอนลด เน่ืองจากเคร่ืองสูบน้ำตามราคาครุภัณฑ์กำหนดไม่มีของตามท้องตลาด 
และทางกองการประปา  ยังมีความจำเป็นที่จะใช้งบในส่วนนี้เพื่อใช้ในการจัดซื้อ 
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปา    

       ขอโอนลดครั้งนี้   13,500  บาท 
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โอนเพิ่ม  
-ประเภทค่าวัสดุ ต้ังไว้  6๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสี  ทินเนอร์ ตะปู  กระเบ้ีอง ท่อประปา  
ยี่โบว์ และอุปกรณ์ประปาอื่น เป็นต้น  

       ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  13,500 บาท  
 

                      ข้อระเบียบ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗  กำหนดว่าการโอนเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสมาชิกท่าน 
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย เพื่อได้อนุมัติ ขอเชิญครับ  
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
นายดอเลาะ เปาะแว -ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
    ด้วยเทศบาลตำบลบาเจาะจัดดำเนินการจัดทำโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ โดยมีความประสงค์จัดซื้อ 
รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์ 
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
จำนวน 1 คัน ราคา 2,500,000 บาท รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ดังนี้ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คุณสมบัติของเครื่องยนต์(มอก.)ให้เป็นไปตามที่  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตร 
กระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตาม 
ขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับ 
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

   2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
3. ตัวรถซ่ึงยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม 
และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ตำ่กว่า 12,000 กิโลกรัม 
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4. ชุดอดัท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500 ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

                              5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566 ลำดับท่ี 1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วน้ัน  

เหตุผล 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบาเจาะ มีความจำเป็นที่จะ 
ดำเนินการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือใช้ในการเก็บขยะภายในเขตเทศบาลและใช้ในการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาลและเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ ไม่มีขยะตกค้างส่งผลให้การจัดการขยะท่ีกลางทางมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบันรถบรรทุกขยะมีไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ จึงจำเป็น 
ต้องจัดซ้ือรถบรรทุกขยะเป็นการเร่งด่วนซ่ึงต้องใช้งบประมาณในการจัดซ้ือคร้ังน้ีเป็น 
จำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยในการจัดซ้ือในคร้ังน้ีไม่มีงบประมาณในการจัดซ้ือ 
 ซ่ึงเงินสะสมมีไม่เพียงพอต่อการจัดซ้ือจึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในการจัดซ้ือในคร้ังน้ี 

 

(รายละเอียดยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตตินี 
 

ข้อระเบียบ 
 

1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เม่ือองค์ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ  
สิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย 
เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1)กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ 
จังหวัด 
(2)กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นหากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไข
ข้อ 89/(1)โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1)  กำหนดว่า“ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ 
ซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสั งคม หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่ มพูนรายได้ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
 กำหนด” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   
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นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญ สท.มะรอมือลี   โล๊ะดิง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง - อยากทราบว่าเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาล ปัจจุบันมียอดเท่าไหร่ขอ     
สมาชิกสภาเทศบาล อนุญาตสอบถามครับ 
 

นางโสภิดา  ชัยทิพย ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ทา่นสมาชิก และผู้เข้า 
ผอ.กองคลัง  ร่วมประชุมทุกท่าน 
   - เงินทุนสำรองเงินสะสม มีอยู่ 34,505,043.53 บาท แตว่่าในสว่นของที่จะใช้ 
   จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ต้องเอาในสว่นเกินจะคำนวณให้ในส่วน 75 เปอร์เซน 
   งบประมาณประจำปี 2566 ก็คือ 77,770,597 บาท ร้อยละ 15 ของงบประมาณ 
   รายจา่ยคำนวณแล้วได้ 11,665,589 บาท แล้วที่เป็นส่วนเกินที่เราสามารถใช้ได้ 
   22,839,453.98 บาท แต่ในส่วนที่จะใช้เงินทุนสำรองถือว่าสถานการณค์ลังไม่ดี 
   เกิดความเสียหายถ้าเกิดไปใช้จนร่อยหรอค่ะ 
 

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล     
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   มีสมาชิกท่านใดจะ 

อภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย เพื่อได้อนุมัติ ขอเชิญครับ  
 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 
 
 

5.6 ญัตติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2568 
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  

นายดอเลาะ เปาะแว -ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม 
นายกเทศมนตรี           ขอแถลงหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลบาเจาะ จะดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณ  
โครงการในพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
ด้านถนนในชุมชน เข่ือนป้องกันตลิ่ง และสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรม     
โยธาธิการและผังเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโครงการท่ีเสนอจะต้องเป็นไปตาม 
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
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เหตุผล 
 

เนื่องจากการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการในพื้นที่  
ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบทางธรรมชาติด้านถนนในชุมชน 
เขื่อนป้องกันตลิ่ง และสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรม 
โยธาธิการและผังเมือง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยโครงการที่เสนอจะต้อง 
เป็นไปตามแบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง ในการนี้เทศบาลตำบลบาเจาะจะดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการในพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
ด้านถนนในชุมชน เข่ือนป้องกันตลิ่ง และสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 โครงการ ในการขอรับการสนับสนุนงบ  
ประมาณ โครงการก่อสร้างหินทิ้ งคลองส้มป่อยหั วสะพาน – บ้ านครู เซ็ ง 
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
เพื่อนำไปประกอบในการขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 

นายดอเลาะ เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล   
ประธานสภาเทศบาล การเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2568 จาก  

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอ
มติที่ประชุมด้วย เพื่อได้อนุมัติ ขอเชิญครับ  

 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 
 

5.7 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ    
นายดอเลาะ เปาะแว - ขอเชิญเลขานุการได้อ่านข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายไพสิฐ นรารักษ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภา  ประชุมทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติของเทศบาลตำบลบาเจาะที่ได้แต่งตั้ง  

แล้วนั้น มีกรรมการ 1 ท่าน ได้ลาออกไป เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน 2566    
ทำให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนไม่ครบตามข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  ข้อ 103 (1) ซึ่งกำหนดไว้ว่า 
คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าในขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวนไม่
ครบ 3 จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มขึ้นอีก 1 คน แทน สมาชิก
สภาเทศบาลที่ได้ลาออกไปแทนครับและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2565)  
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
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 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 และข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 

นายดอเลาะ เปาะแว เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทราบข้อระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ       
   พ.ศ. 2567 ขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
   จะเสนอไม่น้องกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญครับ 
 

นางแอเสาะ สะนิ -ดิฉันนนางแอเสาะ สะนิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขต 2 ขอเสนอ             
สมาชิกสภาเทศบาล นายยาเดช เจะแต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 
 

นายดอเลาะเปาะแว  -ขอสมาชิกรับรองด้วย 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล 1.นายมะตอลา อารงค์ 
   2.นายมะรอมือลี โล๊ะดิง 
 

นายดอเลาะ เปาะแว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการแปรญัตติ แทนตำแหน่งที่ว่างอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม  - ไม่มี 
 

นายดอเลาะเปาะแว -สรุปกรรกรรมการแปรญัตติแทนตำแหน่งว่าง ประกอบด้วย  
ประธานสภาเทศบาล 1.นายยาเดช เจะแต และใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดนี้ประกอบด้วย 

 1) มะตอลา อารค์  
 2) นางแออเสาะ สะนิ 
 3) นายยาเดช เจะแต ในการพิจารณาในวาระ ที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับ 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ 
นายดอเลาะเปาะแว - ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน 
ประธานสภาเทศบาล มีอะไรจะเสนอหรือปรึกษาในเรื่องใดบ้างครับ ขอเชิญ. 
 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง -  เรียนทา่นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  อยากจะถามว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล 1.  การประชาคมของประปาส่วนภูมิภาคตอนน้ีถึงไหนแล้ว เพราะว่าเวลา 4 ปี ช้านาน 
   2. เร่ืองบ่อขยะท่ีเราไปท้ิงช่ัวคราวดำเนินการถึงไหนแล้ว สงสารผู้ประสานงานทำยังไง 

ให้จบๆและเรียบร้อย 
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นายอัณณัส  ขุนกาเซ๊ะ -  เรื่องประปาและเรื่องบ่อขยะ ก็ขอชี้แจงดังนี้ครับ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 1. เรื่องโอนประปาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือจะเอาผู้ลงนามเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดิน   

ซ่ึงเพ่ิมมาใหม่แต่ก่อนไม่มี คร้ังแรกส่งเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว แต่พอปีน้ีบอกต้องเพ่ิม 
กรรมสิทธ์ิเหนือท่ีดินท่ีต้องลงนาม เรายังไม่ได้ส่งต้องส่งภายในเดือนสิงหาคม 2566 
ถ้าไม่ได้ส่งก็อาจจะไม่ทันอีก รอประสานอยู่ก่อนที่จะทำประชาคมกับชาวบ้าน   
เพราะว่าคุณจะให้เราลงนามนั้นต้องอธิบายให้เราด้วยว่าเพราะอะไร จะให้เข้าสภา 
ก็เอาระเบียบไหนเข้าสภาฉะนั้น จะต้องต่ออีกครั้งว่าจะเอายังไง แต่ประชาคมนั้น  
เราทำเองแรกท่ีประชาคมเราเอาท้ังหมดไม่ใช่เฉพาะในเขตเทศบาลในเขตข้างนอกด้วย   
โดยมีนายอำเภอเป็นเจ้าภาพถ้าประชาคมใหม่เอาเฉพาะในเขตเทศบาลเดี่ยวจะมี  
หนังสือถึง ท่านสมาชิก ถ้าโอนเขาจะโอนทรัพย์สินเราหมด แต่บุคลากรไม่เอา  
ถ้าเราไม่โอนให้ ท่อก็ต้องผ่านเราอยู่แล้ว ประชาคมจะจัดเฉพาะในเขตเทศบาลครับ 
2. เรื่องบ่อขยะจะมีท่าน สท.รอมือล ีเป็นคนประสาน ก็เป็นความผิดของผมเองครับ  

 ตอนนี้นแก้ปัญหาเร่งด่วนเพราะจะไปทิ้งขยะที่ยี่งอไม่ได้แล้ว ไม่รูจ้ะไปทิ้งที่ไหนก็เลย 
ให้สมาชิกรอมือลี อับดุลเลาะ ติดต่อให้แรกๆ ผมนึกว่าเจ้าของที่มี นส.3 แต่ไปมา 
ที่ดินแถวนั้นทำนิติกรรมธุรกรรมไม่ได้เลย ฉะนั้น ได้บอกกับให้ติดต่อกับเจ้า 
ของเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไม่ถึง 1 เดือนครับ และผมให้ปลัด กับรองปลัด  ติดต่อที่    
เทศบาลเมืองนราธิวาสก็ไปทิ้งที่นั้น ขอชี้แจงเบ้ืองต้นแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ 

 

นายแวอัดนัง  สะนุง -  ขออนุญาตเสริมของ ผอ.อัณณัส อยา่งที่เขาตอ้งการมีผู้ลงนาม ถ้าเขามาชี้แจง  
ผอ.กองยุทธศาสตร ์ กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ใครอยู่เป็นตำแหน่งนายกเทศมนตรี 
 ในขณะน้ันและเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเซ็นโดยตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นผู้มีสิทธิ์สูงสุด 

ณ ขณะนั้นในการทำธุรกรรม โฉนดที่ดินชัดเจนในการถือกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน เพียง 
แต่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอย่างไรถ้ามาช้ีแจงก็จะได้ซักถามว่าทำไหม ยังไงให้เข้าใจ 
 โอนให้ใช้ที่ไม่ใช่โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ จนกว่าท่านจะเลิกกิจการครับ 

นายคัมภีร์  ดาแนแม - ผู้จัดการเขตได้โทรศัพท์มาหาผม กระบวนการทุกอย่างต้ังแต่ปี 2562 กับนายอำเภอ 
ปลัดเทศบาล  จิรัสย์ ศิริวัลลภ สรุปประชาชนอยากได้ แต่ที่นี้เขาบอกปี 2566 เอกสารสิทธิ์      

ในท่ีดินโฉนด 3 ถึง 4, 5 ไร่ แปลงข้างหลังสลักช่ือเทศบาลแล้ว ทำต้องให้คนมีอำนาจ 
ลงชื่อในกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินอีกวันก่อนน้องกองประปาจะให้เข้าสภาคือไม่ใช่การท่ี 
จะเข้าสภาจะต้องดูท่ีมาท่ีไปว่าต้องเข้าสภาหรือเปล่า ตัวหนังสือกรรมสิทธ์ิเหนือท่ีดินไม่รู้คืออะไร 
คืออะไร อยากฝากผอ.อัณณัสช่วยบอกคุณยงยุทธ์มาชี้แจงให้นายกฟังว่าอะไรแบบ 
ไหน เดือนสิงหาคมเราอยากจะได้หนังสือที่เขาทำมา ถ้าไม่ทันต้องโยกไปปี 2571 
หรือ 2572, 2573 ก็ไม่รู้เขาจะขอสิงหาคมนี้เพื่อจะนำเสนอครม.เดือนหน้าเพื่อจะ 
ขอปี 2568 , 2569 , 2570  คือ 4 ปี เขาเอาเฉพาะทรัพย์สินบุคลากร เขาไม่รับ 
แล้วเด็กจะไปอยู่ที่ ไหน เมื่อให้คุณไปแล้วก็ต้องยุบกองแล้วให้ เราทำหนังสือ  
ขอความอนุเคราะห์ให้เขาพิจารณา เมื่อเขารับโอนไปแล้วให้เขาพิจารณารับสิทธิ์  
ตรงนี้ไปด้วยดังนั้น ครับต้องประชาคม มาด้วยประชาคมต้องจบด้วยประชาคม 
ว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือยังไงต่อ แต่ให้ชัดเจนกรรมสิทธิ์ เหนือที่ดินคืออะไร 
เทศบาลจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้คุณไม่ได้ ทรัพย์สินของหลวงไม่ได้เพียงแต่ว่าให้  
คุณดำเนินกิจการเท่านั้นเองครับ 
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นายดอเลาะ  เปาะแว - ชา้ครับอยากให้เร็วครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต - แจ้งเพ่ือทราบขอคำตอบด้วยครับ วันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2566 จะเชิญโต๊ะอีหม่าม 
นายกเทศมนตรี  มาประชุมขอคำแนะนำ ขอให้กองการศึกษาทำหนังสือเชิญประชุม เวลา 14.00 น. 
   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านดว้ยครับ 

-  มตีากลอ้งใหม่สามารถออกแบบอยากให้พวกเราใช้ประโยชน์ใช้งานได้เลยโดยตรง 
หรือผ่านผมก็ได้ น้องสามารถออกแบบ แต่ขอเป็นงานส่วนกลางครับกองไหน จะออกแบบ 
จะทำคลิปอะไรบอกได้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้กับเทศบาล ทำคลิป ทำโปสเตอร์ 
ก็แจ้งได้ ฝ่ายกองยุทธศาสตร์จะตั้งงบงบในการซื้อกล้อง เพื่อการตัดตอ่ก็ 
อยากให้ทุกคนได้งานทุกๆ กอง 
- กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก อยากจะขอแผนดำนเนินงาน 
ให้ชัดเจนตอนนี้เครื่องฉีดพ่นของเราเสีย เรามีขนาดเล็กอยากให้แจ้งว่าวันไหนครับ 
- ประปา เบ้ืองต้นแนวทางจะไม่โอนให้ แต่จะหาทางออกโดยการประชาคม ขอฝาก 
ปลัดกองประปาช่วยกำหนดวันให้ทันจะได้ประชาคม และมาคุยกันทั้งหมด 
เพื่อจะให้ประชาชนยกมือจะได้อ้างอิงได้ และวางแผนในการทำอะไรต่อถ้าจะทำ  
สำนักงานก็จะได้เรียกสถาปานิกได้ออกแบบหรืออะไรต่อ 
-ประปาของเราได้มีแผนที่จะปรับปรุงเบ้ืองต้น คือ ซ่อมถังเก็บน้ำเดิมที่อยู่บน เหนือ  
พื้นดินซึ่งจะแยกออกรอยต่อระหว่างผนังมันฉีกขาดออก ก็ให้กองช่างได้ออกแบบ 
ประมาณการแล้วรวมถึงจะทำฝ่ายเก็นน้ำเพิ่มเติมบริเวณนั้น ให้ประปามีน้ำเก็บน้ำ 
เพียงพอใช้ทั้งปี  
-  ซ่อมถังน้ำให้มี 2 ถัง ในบริเวณนั้น 
-  ติดตั้งระบบทำน้ำให้สะอาด ทางเทศ บาลได้วางแผนแล้ว 
-  ดูที่ทำนบที่บาดง สถานีสูบน้ำที่นั้น 
-  ในเรื่องการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น โยธา ชลประทาน การท่องเที่ยว 
และกีฬาซึ่งหลักๆ ตอนนี้มีจะมี 2 อย่างด้วยกัน โยธา และการท่องเที่ยวและกีฬา 
เกี่ยวกับสนามกีฬาของเทศบาลว่าต้องใช้ระเบียบ ผ่านมติสภาก่อนใช่ไหม 
ผ่านอำเภอ ผ่านจังหวัด แล้วถึงกรมอยากรู้ว่าระเบียบคือแบบไหน 
-  สนามกีฬาเราจะของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ถ้าหากเป็นระเบียบ ต้องผ่าน 
สภาหรือไม่ งบประมาณอื่นๆ สร้างอัฒจรรย์ สร้างลู่วิ่ง ในเรื่องการของงบประมาณ 
ต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างครับ 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว -  มที่านไหนจะเสนออีกไหมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายคัมภีร์  ดาแนแม -  ประเด็นท่ีท่านนายกได้ถาม วันก่อนผมได้พบกับ ผอ.การท่องเท่ียวและกีฬา ผอ.ณรงค์ 
ปลัดเทศบาล   เทศบาลมีสนามกีฬา เกือบ 26 ไร ่ได้ถมดินเกือบเสร็จแล้ว สนามกีฬามอียู่แล้วที่นี้ 

อยากได้อัฒจรรย์ เขาให้เราไปดูแนวทางแบบไหนในเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบในการ 
ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยปกติที่ผ่านมาเงินอะไรทั้งหมดนี้ ไม่เคยมีผ่านสภาโดย 
ทั่วไปไม่ต้องผ่านสภา แต่บางเรื่องถ้าเขาแจ้งมาว่าต้องผ่านสภาก็ต้องผ่านสภา   



 

 

 

-20- 
 

- โดยปกติที่ผ่านมาที่ถือปฏิบัติที่ ผอ.กองช่างขอไปงบที่ได้มาไม่เคยผ่านสภา เพราะ 
ว่าเป็นอำนาจนายกเท่านนั้นเอง ในเรื่องสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่า   
รายละเอียดแบบไหนต้องผ่านสภาไหม จึงเรียนท่ีประชุมว่าถ้าผ่านสภาน้ันหลังจากวันน้ี 
ขอให้นายกไประสานกับ ผอ.การท่องเท่ียว และกีฬาว่าต้องเดินยังไงต่อเพียงแต่ว่าทุก 
โครงการต้องมีการประชาคมแต่โดยหลักทั่วไปการขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานอื่นไม่ต้องผ่านสภา เพราะว่าไม่ได้ระบุ มีก็บางเร่ือง เช่นการขอสภาสันติสุข 
หากว่าเข้าสภาเข้าแบบ  ไหนผมก็ไม่ชัดเจนต้องดูหนังสือ ในเรื่องนี้ถ้าสมมุต ิ
ว่าสมัยประชุมไม่มี แต่เรื่องด่วน  เรื่องสำคัญ เรื่องเป็นประโยชน์กับเทศบาล 
ต้องผ่านสภาเราก็เปิดวิสามัญไปเลย ถ้าต้องเข้าสภาจริงๆ แต่ที่ผ่านมาไม่มี ถ้ากีฬา  
ต้องผ่านสภาอยากให้มีอัฒจ ันทร์มีลู่วิ่งมีครบวงจร ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ 
 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง - ขออนุญาตครับ อยากทราบว่าตอนน้ีรถ JCB ซ่อมเสร็จหรือยัง ใช้ได้หรือเปล่า ใกล้ฤดู 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝนจะมีน้ำขังอะไรตรงไหนจะได้แจ้งครับ  
  

นายอัซมิน  หะยีสาแล - ครับนายกได้สอบถามเกี่ยวกับถังเก็บน้ำที่มีรอยร้าว ส่วนหนึ่งได้คุยกับ ผอ.อัณณัส 
ผอ.กองช่าง  แล้วว่าให้ทำยังไงเป็นการซื้อวัสดุในการซ่อมครับ 

- สำหรับรถ JCB สามารถใช้การได้แล้ว จะใช้อะไรตรงไหนก็ขอให้แจ้งกองช่างครับ 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญ สท.มะรอมือลี   โล๊ะดิง   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง - อยากทราบว่าเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาล ปัจจุบันมียอดเท่าไหร่ขอ     
สมาชิกสภาเทศบาล อนุญาตสอบถามครับ 
 

นางโสภิดา  ชัยทิพย ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ทา่นสมาชิก และผู้เข้า 
ผอ.กองคลัง  ร่วมประชุมทุกท่าน 
   - เงินทุนสำรองเงินสะสม มีอยู่ 34,505,043.53 บาท แตว่่าในสว่นของที่จะใช้ 
   จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ต้องเอาในสว่นเกินจะคำนวณให้ในส่วน 75 เปอร์เซน 
   งบประมาณประจำปี 2566 ก็คือ 77,770,597 บาท ร้อยละ 15 ของงบประมาณ 
   รายจา่ยคำนวณแล้วได้ 11,665,589 บาท แล้วที่เป็นส่วนเกินที่เราสามารถใช้ได้ 
   22,839,453.98 บาท แต่ในส่วนที่จะใช้เงินทุนสำรองถือว่าสถานการณค์ลังไม่ดี 
   เกิดความเสียหายถ้าเกิดไปใช้จนร่อยหรอค่ะ 
 

นายอาดิล  หะยีอีแต     -จะแจ้งในรอบต่อไปจะใส่เส้ือให้เหมือนกันเวลาถ่ายรูปจะได้สวยจะได้ถ่ายรูปพร้อมกัน 
นายกเทศมนตรี 
 

นางแอเสาะ  สะนิ - ขออนุญาตค่ะ ขอเสนอค่ะท่านประธานถ้าประชุมสภาขอให้ใส่ชุดสีกากี ให้เกียรติสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เวลาถ่ายรูปจะสวยมากคะ่ 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ครับ ตกลงทุกท่านเห็นว่ายังไงเสียงส่วนใหญ่ครับ ใส่ชุดสีกากีครับ นัดถัดไปคร้ังท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครั้งถัดไป ขอนัดเป็นวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 มติขอความเห็นชอบ 

ร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็น วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 
ประชุมนัดต่อไปครับ 
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นายไพสิฐ  นรารักษ ์ - นัดต่อไปประชุมวันท่ี 29 สิงหาคม 2566 ในส่วนท่านสมาชิกท่านใดท่ีไม่ได้มาจะทำ 
เลขานุการสภา  หนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อน 3 วัน   
  -  การแต่งกาย ก็เห็นด้วยกับ สท.แอเสาะ ที่เสนอให้ใส่ชุดสีกากีในการประชุมเพื่อ 

ให้เกียรติสภาครับ 
 

นายดอเลาะ เปาะแว - มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเชิญครับ / หากไม่มีกระผมในนามประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน 

ของเทศบาล ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เรื่องที่ประชุมทุกครั้งที่ท่านได้ลงมติไปแล้ว 
ผมจะให้เลขานุการสภาเทศบาล ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ดำเนินการต่อไป
และขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น.  
                                                    (ลงชือ่)    ฉัตรนียา ทัศนลีลพร จดรายงานการประชุม 
             (นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร) 
 

     (ลงชื่อ)   ไพสิฐ  นรารักษ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายไพสิฐ  นรารักษ์) 
 

   งานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จงึลงลายมือชื่อ ดังนี้ 
 
     (ลงชื่อ)     มะรอมือล ี โล๊ะดิง ประธานกรรมการ 
      (นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง ) 
 

     (ลงชื่อ)     ราเสะ  ฮาแวโย           กรรมการ 
       (นายราเสะ  ฮาแวโย) 
 

    (ลงชื่อ)    ซูรฮัน   มูซอ     กรรมการ/เลขานุการ 
       (นายซูรฮัน   มูซอ) 
 
 
 
 
สภาเทศบาลรับรองแล้ว 
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566 
วันที่  15  สิงหาคม  2566  
 

         ดอเลาะ   เปาะแว 
    (นายดอเลาะ   เปาะแว) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ     
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


